

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

(Của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XI,
nhiệm kỳ 2021-2026)

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa bà con cử tri xã (phường).....!

Tôi tên là Nguyễn Thị Hà Xuyên, 34 tuổi.

Quê ở xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh. Hiện cư trú tại thôn 2, xã Nghĩa Đông, TP Quảng Ngãi.

Hiện là chuyên viên Ban Dân vận Thành ủy.

Lời đầu tiên, cho phép tôi xin được gửi đến quý vị đại biểu và toàn thể bà con cử tri lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

Kính thưa bà con cử tri!

Bản thân tôi rất phấn khởi và vinh dự được cử tri nơi công tác, nơi cư trú giới thiệu tham gia ứng cử và được Ủy ban MTTQVN tỉnh hiệp thương giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tôi luôn ý thức được vị trí, vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của HĐND và đại biểu HĐND là rất quan trọng. HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Trong đó, Đại biểu Hội đồng nhân dân là người do cử tri địa phương bầu ra, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước Hội đồng nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình.

Chính vì vậy, được tham gia ứng cử lần này đối với bản thân tôi là một vinh dự nhưng cũng là một thách thức rất lớn. Vì thế, tôi xem đây là động lực để dù ở cương vị công tác nào thì tôi cũng sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kính thưa bà con!

Hôm nay, có cơ hội được gặp gỡ, tiếp xúc với bà con cử tri của xã, nếu được bà con cử tri tin tưởng, tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ nỗ lực hết mình để thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu dân cử, với một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

Trước hết, bản thân sẽ không ngừng tu dưỡng rèn luyện đạo đức, phẩm chất, lối sống; nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu. Tích cực vận động nhân

dân, gia đình thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Học hỏi kinh nghiệm của các vị đại biểu HĐND nhiệm kỳ trước để cùng với tập thể HĐND tiếp tục đổi mới, phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đồng thời đề xuất những giải pháp đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tế và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Hai là, bản thân đang công tác tại Ban Dân vận tôi nghĩ tôi sẽ có điều kiện thuận lợi hơn trong thực hiện vai trò của người đại biểu dân cử đối với việc gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, để hiểu rõ hơn cuộc sống của người dân; lắng nghe và thường xuyên nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của nhân dân. Từ đó, mạnh dạn đề đạt các ý kiến mà cử tri quan tâm tại các kỳ họp HĐND. Đồng thời, kiến nghị với cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và theo dõi, giám sát việc giải quyết của cơ quan chức năng đối với việc giải quyết các ý kiến mà cử tri quan tâm kiến nghị.

Ba là, tôi sẽ thực hiện tốt vai trò hoạt động giám sát của người đại biểu HĐND đối với các cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong việc thực thi pháp luật, thực hiện các nhiệm vụ của Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra.

Bốn là, là đại biểu nữ, tôi sẽ tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong quá trình xây dựng các chính sách liên quan về bình đẳng giới, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho nữ giới có cơ hội học tập, có việc làm ổn định, được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, nâng cao vai trò, vị thế của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội.

Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tạo điều kiện để tôi có cơ hội được gặp gỡ và trình bày chương trình hành động của mình trước bà con cử tri. Xin trân trọng cảm ơn bà con cử tri đã lắng nghe.
